

HỌP BAN CÁN SỰ ĐẢNG...

(Tiếp theo trang 1)

Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) và thảo luận một số nội dung khác. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng thu gọn đầu mối; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Theo báo cáo của Sở Nội vụ, toàn tỉnh hiện có 41 xã không đủ các tiêu chí về diện tích, dân số theo quy định phải tiến hành sáp nhập, tỉnh sẽ thực hiện thí điểm ở mỗi huyện sáp nhập một xã. Tiếp tục đổi mới hệ

thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, thời gian tới sẽ thực hiện ghép các trường trung học cơ sở, trường tiểu học hạng 3, thực hiện mỗi xã 1 trường mầm non. Dự kiến sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Theo báo cáo của Sở Nội vụ, toàn tỉnh hiện có 41 xã không đủ các tiêu chí về diện tích, dân số theo quy định phải tiến hành sáp nhập, tỉnh sẽ thực hiện thí điểm ở mỗi huyện sáp nhập một xã. Tiếp tục đổi mới hệ

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nhân mạnh: Thái Bình sẽ quán triệt đầy đủ các nghị quyết của Trung ương và hướng dẫn của các bộ, ngành; giao Sở Nội vụ trao đổi, bàn bạc và lấy ý kiến của các ngành, các địa phương với tinh thần vừa bảo đảm đúng quy định vừa đáp ứng yêu cầu thực tế tại địa phương, không chạy trước lộ trình của Nghị quyết nhưng cũng không để bị bỏ lại phía sau; giao các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự họp lấy ý kiến của các ngành, các địa phương thực hiện Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19, đến tháng 5/2018 Ban Cán sự

đảng UBND tỉnh sẽ họp để thống nhất. Về nội dung phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc thống nhất phối hợp nhằm thực hiện hiệu quả kế hoạch năm 2018 là "Năm dân vận chính quyền". Về vấn đề liên quan đến công tác cán bộ của huyện Thái Thụy và thành phố Thái Bình, đồng chí thống nhất với đề xuất của Sở Nội vụ, khẳng định việc điều chuyển, bổ nhiệm phải có cơ sở và đúng các quy định hiện hành.

TẬP HUẤN TĂNG CƯỜNG...

(Tiếp theo trang 1)

hiệu quả; thảo luận và đề xuất các giải pháp phù hợp tiếp tục thực hiện Thông tư số 07/2011/TT-BYT của Bộ Y tế về công tác điều dưỡng trong chăm sóc người bệnh; thảo luận và đề xuất các giải pháp thực hiện các quy định về an toàn người bệnh, kiểm soát nhiễm khuẩn và quản lý chất lượng liên quan tới công tác điều dưỡng - hộ sinh; triển khai thực hiện các tiêu chí chất lượng chăm sóc người bệnh trong Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng các bệnh viện do Bộ Y tế ban hành; tăng cường kỹ năng tư vấn, giáo dục sức khỏe và giao tiếp với người bệnh, người nhà người bệnh và đồng nghiệp hiệu quả...

XỬ LÝ NGHIÊM...

(Tiếp theo trang 1)

đã chỉ ra một số nguyên nhân dẫn tới tình trạng vi phạm Luật Giao thông đường bộ và tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Để giảm thiểu tai nạn giao thông trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh,

Trưởng ban ATGT tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, đặc biệt các trung trực đối mới hình thức và nội dung tuyên truyền. Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo lực

lượng Thanh tra giao thông phối hợp với chính quyền các địa phương tiếp tục rà soát, bổ sung gỡ giảm tốc tại các tuyến đường mới hành lang ATGT đường bộ, và các điểm giờ giảm tốc đã bị bỏ, hỏng. Các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo lực lượng chức năng, các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 8/3/2017

là đối với học sinh, sinh viên. Bên cạnh đó, các địa phương cần rà soát, bổ sung gỡ giảm tốc tại các tuyến đường mới được nâng cấp, sửa chữa và các điểm giờ giảm tốc đã bị bỏ, hỏng. Các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo lực lượng chức năng, các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 8/3/2017

của UBND tỉnh về việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang ATGT đường bộ và Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 17/5/2017 của UBND tỉnh về việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép trong phạm vi hành lang bảo vệ công trình cầu, cống, đường thủy nội địa, công trình thủy lợi và đề điều...

KHAI TRƯƠNG...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 21/3, Báo Thái Bình tổ chức khai trương Báo Thái Bình điện tử. Tới dự và cắt băng khai trương có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện Hội Nhà báo Việt Nam; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố; các đơn vị, doanh nghiệp và các thế hệ cán bộ, phóng viên, công nhân viên Báo Thái Bình...

thức trở thành tờ báo đa phương tiện với nhiều ưu điểm nổi trội như không hạn chế dung lượng tin, bài, ảnh; dễ dàng tương tác với bạn đọc; tin, bài, ảnh có thể đính kèm các file âm thanh, hình ảnh...



Các đồng chí lãnh đạo tham phòng sản xuất chương trình Báo Thái Bình điện tử. Ảnh: NGỌC LINH

Hiện nay, Báo Thái Bình điện tử có 50 chuyên mục, trong đó có nhiều chuyên mục mới như nhíp cầu nhân ái, phóng sự, video clip, truyền hình trực tuyến... giúp chuyển tải đầy đủ, phong phú các nội dung. Trung bình mỗi ngày Báo Thái Bình điện tử khai thác, sản xuất, xuất bản trên 100 tin, bài. Đến nay, có 65 triệu lượt truy cập, trung bình có từ 80.000 - 100.000 lượt truy cập/ngày. Nhiều tin, bài có trên 20.000 lượt xem. Riêng trong năm 2017 có 23 triệu lượt tác phẩm "Sau ánh hào quang" đạt giải ba phóng sự truyền hình về an toàn giao thông toàn quốc. Tại Hội báo toàn quốc

2018, Báo Thái Bình điện tử là 1 trong 10 tờ báo của cả nước đạt giải "Báo điện tử có giao diện đẹp".

Phát biểu tại lễ khai trương, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Khai trương Báo Thái Bình điện tử là hoạt động quan trọng đối với báo chí Thái Bình đồng thời là một trong những hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 128 năm thành lập tỉnh. Ghi nhận 56 năm qua Báo Thái Bình luôn đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, tạo sự đồng thuận của cán bộ và nhân dân, góp phần quan trọng vào sự phát triển của tỉnh. Song chỉ báo giấy chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới mà cần có sự ra đời của Báo Thái

Bình điện tử. Vì vậy, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quyết định đầu tư xây dựng Báo Thái Bình thành tòa soạn hội tụ nhằm phản ánh tốt hơn chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương, chỉ đạo của tỉnh đến đồng bào người dân. Để tiếp tục có những đóng góp lớn hơn cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Báo Thái Bình cần phát huy tốt vai trò của báo điện tử; phản ánh kịp thời hơn, rõ nét hơn các vấn đề như xây dựng nông thôn mới, cải cách hành chính, tuyên truyền chống lại sự chống phá và âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Tuyên truyền gương người tốt việc tốt để lấy đạo đức xây dựng tinh thần phản ánh kịp thời, chính

THÁI THUY Nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Xác định công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân có vai trò quan trọng, những năm qua, huyện Thái Thụy chủ trọng thực hiện tốt nhiệm vụ này góp phần bảo đảm thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội.

Để nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư KNTC của công dân, thời gian qua, huyện Thái Thụy đã chỉ đạo các cấp, ban, ngành, cơ quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tập huấn cho cán bộ chủ chốt xã, thị trấn, các ngành hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của người KNTC và thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết của từng cấp chính quyền. Đồng thời, tăng cường phối hợp với ngành chức năng của tỉnh triển khai Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân; tập huấn công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư KNTC và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ các xã, thị trấn, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trong huyện. UBND huyện đã thành lập và phân công nhiệm vụ cho Ban Tiếp công dân, xây dựng lịch tiếp dân, niêm yết công khai tại trụ sở tiếp công dân của huyện, trên cổng thông tin điện tử huyện và thông báo đến các xã. Tại trụ sở tiếp công dân của huyện đã phân công cán

chính trong tuần, tiếp nhận và xử lý kịp thời đơn thư của công dân đồng thời bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết cho hoạt động tiếp dân. Các kiến nghị, phản ánh của công dân được cán bộ tiếp dân tổng hợp hàng ngày, báo cáo UBND huyện để chỉ đạo các ngành, địa phương liên quan tập trung giải quyết. Ông Nguyễn Tiến Quyên, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Năm 2017, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư KNTC của công dân được Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện quan tâm chỉ đạo chặt chẽ. UBND huyện đã ban hành văn bản chỉ đạo các ban, ngành, địa phương tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư KNTC của công dân. Trong năm, Ban Tiếp công dân của UBND huyện đã tiếp 299 cuộc/471 công dân/123 vụ việc liên quan đến các lĩnh vực đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, chính sách xã hội... Trong đó, lãnh đạo HĐND, UBND huyện tiếp 103 cuộc/177 công dân/45 vụ việc. Tổng số đơn tiếp nhận của huyện là 304



Cán bộ Trung tâm Hành chính công huyện Thái Thụy giải quyết hồ sơ cho công dân.

đơn, giải quyết xong 18 đơn, đang giải quyết 11 đơn; hướng dẫn, chuyển cơ quan thẩm quyền giải quyết 8 đơn. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư KNTC của công dân vẫn còn một số khó khăn, hạn chế nhất định. Một số xã, đơn vị chưa chủ động thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư KNTC của công dân; chưa phối hợp chặt chẽ với Ban Tiếp công dân của UBND huyện khi có công dân của địa phương lên trụ sở tiếp công dân của huyện; một số cơ sở chưa thực hiện đúng chế độ hồ trợ đối với cán bộ làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư KNTC, kiến nghị, phản ánh...

Để thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư KNTC của công dân, thời gian tới, huyện Thái Thụy sẽ tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền. Chỉ đạo Ban Tiếp công dân của UBND huyện phối hợp với Thanh tra huyện tham mưu hoàn thiện quy chế phối hợp giữa các cơ quan tham gia tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của huyện. Tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan nhà nước trong việc chấp hành pháp luật về tiếp dân, giải quyết KNTC của công dân; thanh tra trách nhiệm đối với đơn vị, cơ sở còn nhiều đơn tồn đọng, phức tạp, kéo dài. Gần công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá cụ thể trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng...

THÔNG BÁO Về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (lần 2)

Căn cứ Quyết định số: 638/QĐ-UBND ngày 2/3/2018 của UBND tỉnh về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T0028, số phát hành AE 558568, do UBND tỉnh Thái Bình cấp cho Công ty TNHH sứ Tây Sơn ngày 4/2/2009 (Lý do hủy: Công ty TNHH sứ Tây Sơn bị thu hồi đất do đơn vị đã phá sản nhưng không thu hồi được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Thái Bình thông báo: 1. Kể từ ngày 2/3/2018, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất T0028, số phát hành AE 558568, do UBND tỉnh Thái Bình cấp cho Công ty TNHH sứ Tây Sơn ngày 4/2/2009 không còn giá trị pháp lý theo quy định. 2. Để nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phát hiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên thông báo và gửi về Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Thái Bình theo địa chỉ: Số 12 phố Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Điện thoại: 0227.3845246. 3. Ngày 2/3/2018, Văn phòng đăng ký đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có thông báo số 16/TB-VPĐKĐĐ gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường trên toàn quốc, Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình; Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình (để thông báo cho các văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh), ngân hàng Nhà nước Việt Nam (để thông báo cho các Ngân hàng, đơn vị tín dụng trên địa bàn tỉnh), Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh VPĐKĐĐ các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; Trung tâm công nghệ thông tin Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình (để đưa lên cổng thông tin của Sở); UBND xã Tây Sơn để biết và phối hợp thực hiện. 4. Nay, Văn phòng đăng ký đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thông báo rộng rãi, công khai trên Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình để toàn thể các tổ chức, cá nhân trong tỉnh để biết và phối hợp thực hiện. VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI (SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG)

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Thực hiện hợp đồng số 25.5.18/HĐKN và hợp đồng số 25.19.18/HĐKN ngày 12/3/2018 giữa Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Trung tâm Khuyến nông Thái Bình về việc thực hiện dự án khuyến nông trung ương giai đoạn năm 2018. Trung tâm Khuyến nông Thái Bình chào hàng 2 gói thầu: 1. Mua con giống và thức ăn cho mô hình: Liên kết nuôi cá rô phi theo VietGAP gắn với tiêu thụ sản phẩm. - Cá rô phi đơn tính: 9 vạn con, thức ăn: 18.900 kg. 2. Mua con giống và thức ăn tôm sú cho mô hình: Nuôi tôm sú bán thâm canh, đảm bảo an toàn thực phẩm. - Tôm sú giống: 65 vạn con, thức ăn 3735kg. Thời gian phát hành hồ sơ chào hàng và nhận hồ sơ chào giá từ ngày 22/3 đến ngày 28/3/2018 (trong giờ hành chính). Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Khuyến nông Thái Bình - Km3, phường Phú Khánh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Điện thoại: 0227.3831.842 (trong giờ hành chính). Kính mời các nhà thầu có đủ năng lực tham dự.